

ก.ค.ศ.

## อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย (20 ต.ค.64)

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2564

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.

วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

### **หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่**

๑) นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. ผลการใช้ภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายนิพนธ์ แก้วเกิด วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วิชา เทคนิคการอินเทอร์เน็ตเฟส สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒. ชุดการสอน รหัสวิชา ๒๑๒๘ - ๑๐๐๔ รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ หน่วย พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นายกิตติ กุตพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานแบบ PEPA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่** นางสุรรัตน์ ดียิ่ง สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

**ครูบ้านนอกดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ**

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ.](#)